
 
 

รายงานการประชุม 
ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งท่ี ๕) 

วันท่ี  ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี  วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี 

 

.............................................. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๗๖  คน   
- รายช่ือดังแนบ 

ผู้ไม่มาประชุม  -  
เริ่มประชุมเวลา            ๑๓.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจง้เพือ่ทราบ 
       ๑.๑ สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์แจง้เปลี่ยนแปลงประกาศสถาบันฑิตพฒันศิลป ์
   เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรบัทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ 
   ประจำปงีบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ พอสงัเขป 
            ข้อที่ ๑ คุณสมบัติการขอรับทุน แบ่งออก ๔ กลุ่ม  คือ 

๑. เป็นคณาจารย์ประจำ  
๒. ข้าราชการครู  
๓. บุคลากรทางการศึกษา  
๔. พนักงานราชการ 
ข้อที่ ๒ มีประสบการณ์การและมีศักยภาพในงานสร้างสรรค์และงานวิจัย ดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
ข้อที่ ๓ ไม่เป็นผูท้ี่ลาศึกษาต่อ 
ข้อที่ ๔ ไม่มีแหล่งทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่นในช่ือเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกัน 
ข้อ ๕ ไม่เป็นพนักงานราชการทีม่ีอายุสญัญาจ้างไม่ครบ ๑ ปี 
ข้อที่ ๖ ไม่เป็นผูผ้ิดสญัญารับทุนวิจัยหรือทุนงานสร้างสรรค์ภายใน ๕ ปีย้อนหลังนับตัง้แต่
วันที่เสนอขอรับทุน 
ข้อที่ ๗ ไม่เป็นผู้คืนทุนสัญญาทุนวิจัยหรือทุนงานสร้างสรรค์ภายใน ๓ ปีย้อนนับตั้งแต่   
วันที่เสนอขอรับทุน 
และผู้ขอทุนจะไดร้ับเรื่องละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการไมเ่กิน ๑ ปีและ
รายละเอียดคือมอบงานธุรการประชาสัมพันธ์ติดประกาศใหบุ้คลากรทราบหรือข้อรับ
ละเอียดไดจ้ากธุรการ 
๑.๒ การเข้าร่วมการแข่งขันงานกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บีพีไอเกมส์ ครัง้ที่ ๗ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปะ (ศาลายา) จ.นครปฐม 
นำโดยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รองฐรดา ประเสริฐ และงานสโมสร นักศึกษา 
 ครูจำนวน ๑๑ คน  นักศึกษา จำนวน ๘๑ คน คนขับรถ ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 



-๒- 
 

   แจ้งนักศึกษาใหเ้ตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนเข้าพักค้างที่วิทยาลัยนาฏศิลป 
   และแจ้งอาจารย์ในรายวิชาให้เวลาเรียนแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๑.๓ ผอ.แจง้ปจัจบุันสถานการณ์โควิดได้กลับมาเข้มข้นข้ึนขอให้บุคลากรทุกท่าน 
   พึ่งระมัดระวังดรูักษาสุขภาพให้เป็นอย่างดหีากติดโควิดต้องทำตามมาตราการในเรื่อง 
   ของลาป่วยและแนบใบรับรองแพทย ์
   ๑.๔ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีขออนญุาตใช้สถานที่ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุี 
   ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อจัดเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
   ๑.๕ ผอ.แจง้บุคลากรที่ทำหนังสือขอ กพ. ๗  ไม่ให้กระทำการแก้ไขข้อมูลในเอกสารเองถือ
   ว่าเป็นการเป็นการปลอมแปลงเอกสารของททางราชการห้ามกระทำเด็ดขาดถือว่าผิดอาญา
   และวินัยถ้าต้องการข้อมูลใหม่ขอให้บุคลากรดำเนินการทำหนังสือขอใหม่ 
   ๑.๖ มีหนังสือให้วิทยาลัยดำเนินการพจิารณาจัดทำคุณสมบตัิตำแหน่งของพนกังาราชการ 
   (เจ้าพนักงาน) กลุ่มงานบริการ ทางคณะผูบ้รหิารได้พจิารณาให้ตำแหน่งเดิมที่ทางสถาบัน
   บัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดมาใหท้างวิทยาลัยทราบ และให้ดำเนินการแล้วเสรจ็ในวันที่ ๙  
   ธันวาคม ๒๕๖๕ 
   ๑.๗ ผอ.กล่าวขอบคุณในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางอาจารย์ที่นเิทศการสอนนักศึกษา
   ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาด้วยตัวของท่านเองเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและช่วงวันที่ ๙-๑๖  
   มกราคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอแจง้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใหอ้อก 
   นิเทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์เนื่องจากต้องอยู่ช่วยทางวิทยาลัยดำเนินการเตรียมงานสี่ 
   ภาคและงานการแข่งขันทกัษะทางวิชาการให้เรียบร้อย 
   ๑.๘ .ผอ.แจ้งใหบุ้คลากรทกุท่านสำรวจใบประกอบวิชาชีพที่จะหมดอายุให้ดำเนินการ 
   ต่อก่อนล่วงหน้า ๖ เดือน ให้แล้วเสรจ็ใหเ้รียบรอ้ย 
   ๑.๙ ผอ.แจ้ง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บุคลากรท่านใดที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง 
   ตำแหน่งกรณีพิเศษ คือครูชำนาญการขอเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ไม่สามารถดำเนินการขอเปลีย่นได้แล้วแต่บุคลากรท่านใดที่เป็นครูขอเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ 
ยังขอไดเ้หมือนเดิมคุณสมบัติจบปริญญาโทสายวิชาที่จะขอเปลี่ยนแต่ครูที่เป็นตำแหน่งครู 
ชำนาญการพิเศษจะขอเปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (กรณีพิเศษ) ยังดำเนินการ 
ขอเปลี่ยนได ้
๑.๑๐ ผอ.แจ้งเมื่อต้นพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่องของการจัดงบประมาณของเงินรายได้ของ
วิทยาลัยฯคิดเป็น ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ในแผนข้ันต้นและล่าสุดทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้แจ้งกลับมาทางวิทยาลัยฯ ให้ยึดคำสั่งประกาศเดิมเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงการลดเงิน
รายได้ลด ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมาการลดค่าเทอมลงตามประกาศของรฐับาล วิทยาลัยฯ 
จึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ผอ.กล่าวขอบคุณ รองบริหาร รองฝ่ายนโยบายและ
แผน และทีมงานแผน หัวหน้าภาค ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการปรับลดงบประมาณเงิน
รายได้ในครั้งนี ้

 



 
            -๓- 
   ๑.๑๑ ผอ.แจ้งเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่านผอ.ไปนำเสนอของบประมาณงบลงทุน 

ครุภัณฑ์มูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗  และให้มอบหมายให้ 
รองวัฒนพล เทียนทอง ดำเนินการขอทำแบบโคมหลังคุมเวทีกลางแจ้ง ความยาว ๕๐ เมตร 
๒๘ เมตร เป็นพื้นที่ใช้สอยในการจัดการแสดงและการจัดกิจกรรมการเรียนสอน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมวิทยาลยั ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
   ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการประชุม      
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนือ่ง 
   ๓.๑ มาตรการประหยัดพลังงาน 

ผอ.แจง้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์นำเข้าวาระในทีป่ระชุมผู้บริหารใหทุ้กวิทยาลัยฯ
รายงานความคืบหน้าความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและในขณะนี้หลาย
หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเกินไม่ควรเกิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี      
อยู่ในระดับที่ ๑๑ คือยังควบคุม ส่วนวิทยาลัยฯ ที่ใช้เกินใหร้ายงานและดำเนินการรายงาน
หาการวิธีการควบคุมมาตราการประหยัดพลงังาน เป็นต้น ผอ.เน้นย้ำใหบุ้คลากรช่วยกัน
เคร่งครัดในเรือ่งของการประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปรบัอากาศ หรือไฟดวงไหนที่ 
ไม่จำเป็นควรปิดใหเ้รียบรอ้ย 

มติที่ประชุม  รับทราบถงึปฏิบัติอย่างเครง่ครัดและช่วยกันรณรงค์การประหยัดพลงังาน  
   ๓.๒ การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผอ.แจ้งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการนำวาระการประกันคุณภาพการศึกษาเข้า 
แจ้งกับสภาวิชาการซึ่งมีการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านอธิการได้รายงานมีหลาย
วิทยาลัยฯที่มีคะแนนที่เพิ่มสูงข้ึน เช่นการเพิ่มระดับจากดีมากเป็นดีเยี่ยมและก็มีหลาย
วิทยาลัยที่เพิ่มข้ึนแต่เปอร์เซ็นต์ลดลง ส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจัดอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม ๓ ปีซ้อน ผอ.กล่าวช่ืนชมทีมงานประกันคุณภาพทุกระดับช้ันที่สร้างผลงานได้
อย่างดีเยี่ยม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
   ๔.๑ การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕  

ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุร ี๑๔ -๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  ผอ.แจ้งเวลาทีจ่ะดำเนินการ
เตรียมงานเหลือระยะเวลา ๑ เดือน และผอ.แจ้งรายละเอียดได้ดำเนินการส่วนไหนไป 
แล้วบ้างและกำหนด 
๔.๒ ผอ.แจง้ทางงานแนะแนวมีการดำเนินงานออกแนะแนวศึกษาต่อรอบที่ ๑  
เรียกว่ารอบช้างเผือก จังหวัดตราดและจังหวัดระยอง เรียบร้อยแล้วขอใหบุ้คลกรช่วยกัน
แนะแนวการศึกษาและสรุปประเมินสุดท้ายว่าสติเด็กเข้าเรียนเพิ่มข้ึนเท่าไร 



 
   -๔- 

 

๔.๓ ผอ.แจง้ในเรื่องต่อไปต้องดำเนินการจัดอบรมสัมมนาบคุลากรทางด้านภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยสีำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ และผอ.แจ้งทางวิทยาลัยฯจะดำเนินจัดกจิกรรม
งานเลี้ยงขอบคุณใหก้ับบุคลากรของวิทยาลัยฯนอกสถานที่หลังจากเสรจ็ภาระกิจงาน ๔ 
ภาคและงานทักษะทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
๔.๔ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช วิทยาลัยฯมีการรำบวงสรวงร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
จำนวน ๑,๐๐๐ คน และบุคลากรภาควิชานาฏศิลป์เป็นผู้ถ่ายทอดท่ารำ 
๔.๕ ผอ.แจง้ใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่ต้องสอบในสปัดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม
ครั้งที่ ๒ ในปีนี้ซึง่เป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์    
๔.๖ การเป็นเจ้ากาพจัดการแข่งกันทักษะวิชาการ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ 

   ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันหบรุี ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   
   ๔.๗ ผู้รบัผิดชอบการประสานงานแตล่ะวิทยาลัยฯในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
   ในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค และการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำป ี
   การศึกษา ๒๕๖๕   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
     
เลิกประชุมเวลา         1๗.๓0  น. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


